

Số: 118/BC-VHXH

Điện Biên, ngày 06 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2024; chương trình hoạt động năm 2025 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2024; chương trình hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Công tác chuẩn bị kỳ họp, phiên họp

- Công tác chuẩn bị nội dung 04 kỳ họp của HĐND tỉnh (từ kỳ họp thứ 14-17), các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh được lãnh đạo Ban chủ động, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện. Tại các phiên họp của Thường trực, lãnh đạo Ban đã đề xuất, tham gia ý kiến vào nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, phiên họp đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

- Ban đã chủ trì họp, thẩm tra 15 nội dung¹, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 18 nội dung là các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết² của UBND

¹ (1) Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết hợp với cải tạo lại hệ thống cây xanh tại các điểm di tích; (2) Quy định mức học phí từ năm học 2023 - 2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; (3) Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên"; (4) Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho các tỉnh Phong-sa-Lý, Luông-pha-bang, nước CHDCND Lào theo Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; (5) Quy định Danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (6) Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV; (7) Về việc đặt tên đường và điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối 06 tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; (8) Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (9) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên...

² (1) Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023; (2) Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; (3) Phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2023-2024; (4) Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Điện Biên; (5) Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; (6) Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024; (7) Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; (8) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo thẩm quyền HĐND (dự kiến); (9) Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (dự kiến); (10) Bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh Điện Biên (bãi bỏ 16 nghị quyết của HĐND tỉnh Điện Biên); (11) Điều chỉnh và thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024, tỉnh Điện Biên;

tình hình tại kỳ họp thường lệ, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất và tổ chức bằng hình thức lấy phiếu của đại biểu HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Công tác thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, các báo cáo thẩm tra của Ban điều bảo đảm khách quan, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh và mang tính phản biện cao, giúp đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở trong việc xem xét, nhận định, đánh giá tình hình và quyết định tại kỳ họp. Các ý kiến thẩm tra của Ban được UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua.

- Tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, các đại biểu là ủy viên của Ban đã tham dự đầy đủ các phiên họp, tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm, góp phần vào thành công chung của các kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Công tác giám sát, khảo sát

Hoạt động giám sát, khảo sát của Ban đảm bảo đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh với tổng số 13 cuộc giám sát, khảo sát và đạt được kết quả cao, cụ thể:

- Tổ chức 07 cuộc giám sát trong đó: giám sát chuyên đề về "Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh từ năm 2022 đến năm 2024". Sau giám sát, Ban đã có 04 nhóm kiến nghị đối với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, trong đó nhóm kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã được chỉ đạo triển khai và có lộ trình thực hiện.

+ Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát "Việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên". Chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát "tình hình triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế". Qua giám sát, Ban đã chỉ ra một số hạn chế và đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế một số nội dung liên quan để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án theo quy định của pháp luật.

+ 01 cuộc giám sát về "Tình hình, kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện: Điện Biên Đông, Mường Ảng từ năm 2021-2023". Qua giám sát, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo 02 nội dung, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ảng 09 nội dung thuộc thẩm quyền.

(12) thông qua dự kiến nhu cầu vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Điện Biên; (13) Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên; (14) thông qua Đồ án Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045; (15) Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên....

+ 02 cuộc giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, Mười lăm theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Qua giám sát việc trả lời giải quyết của UBND tỉnh và giám sát trực tiếp đến thời điểm hiện tại cho thấy 03/05 kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh, các ngành tỉnh, cấp huyện giải quyết xong đạt tỷ lệ 60%, hiện còn 02/05 kiến nghị đang trong thời gian giải quyết, chiếm tỷ lệ 40%. Ban tiếp tục theo dõi việc giải quyết nội dung kiến nghị nêu trên trong thời gian tiếp theo.

+ 01 cuộc giám sát về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát 02 chuyên đề³ của HĐND tỉnh và của Ban chủ trì tham mưu thực hiện có 28/28 kiến nghị sau giám sát đã được UBND tỉnh, các sở, ban ngành, các huyện và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và triển khai tổ chức thực hiện.

- Tổ chức 06 cuộc khảo sát, nắm tình hình, trong đó: khảo sát, nắm tình hình nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân về việc chấm dứt cho thuê đất làm biến dạng xói mòn, mất cảnh quan khu di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ. Qua khảo sát Ban đã kiến nghị đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung liên quan đến khu di tích Hàm Đờ cát.

+ 03 cuộc khảo sát, nắm tình hình phục vụ công tác thẩm tra ban hành chính sách của HĐND tỉnh⁴. Qua khảo sát, Ban đã đề xuất, bổ sung một số nội dung liên quan đến nội dung thẩm tra và đã được UBND tỉnh, các ngành chức năng tiếp thu, bổ sung trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh.

+ Thực hiện khảo sát, nắm tình hình công tác triển khai, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Điện Biên và Trường PTDTNT huyện Mường Ảng. Kết thúc khảo sát, Ban đã có báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh và UBND huyện với những kiến nghị cụ thể. Đến nay các kiến nghị của Ban đã được UBND tỉnh tiếp thu, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp thu kiến nghị của Ban và có những giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

- Lãnh đạo Ban đã tham gia 05 cuộc giám sát, khảo sát gồm: (1) Giám sát "Thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên"; (2) "Việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự; thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2024" của HĐND tỉnh; (3) Giám sát "Việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh" của

³ (1) Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số từ năm 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (2) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 -2023.

⁴ (1) Khảo sát phục vụ công tác thẩm tra DTNQ về đặt tên đường và điều chỉnh điểm đầu điểm cuối một số tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; (2) Khảo sát phục vụ công tác thẩm tra DTNQ Quy định về danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (3) Khảo sát phục vụ công tác thẩm tra DTNQ về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng.

Thường trực HĐND tỉnh; (4) Giám sát khảo sát của Ủy ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi ở một số đơn vị trên địa bàn tỉnh; (5) giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về “Việc thực hiện Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm học 2020-2021 đến năm học 2023-2024”.

- Ban đã nghiên cứu, đề xuất 02 nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và 01 nội dung giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2025 trình Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, xem xét.

Đến thời điểm hiện tại, các hoạt động giám sát, khảo sát của Ban đã được triển khai bảo đảm đúng theo Kế hoạch, chương trình số 01/CTr-VHXXH ngày 02/01/2024 đã đề ra. Nội dung giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn. Công tác chuẩn bị giám sát, khảo sát được chuẩn bị kỹ, nghiêm túc; báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được ban hành kịp thời, nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời kiến nghị rõ ràng, cụ thể. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được công bố công khai, gửi tới các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát để nghiên cứu, tiếp thu và triển khai thực hiện. Sau giám sát, Ban tiếp tục theo dõi, tổng hợp việc khắc phục những hạn chế của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát để kịp thời ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở nếu chậm giải quyết hoặc đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian tiếp theo.

3. Hoạt động Tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn của công dân

- Trên cơ sở kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, kỳ họp thứ Mười bảy của Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh theo kế hoạch của tổ đại biểu để báo cáo kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện tại kỳ họp trước và thông báo về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND tỉnh, đồng thời tổng hợp, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp theo quy định.

- Lãnh đạo Ban và các đồng chí Ủy viên Ban đã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và tại trụ sở cơ quan nơi đại biểu công tác.

4. Một số hoạt động khác

- Lãnh đạo Ban và các đồng chí Ủy viên Ban đã thực hiện tốt vai trò, tham gia tích cực, trách nhiệm các hoạt động, chương trình của Ban và sự phân công

của Thường trực HĐND tỉnh. Chủ trì⁵ thẩm tra 04 nội dung và phối hợp thẩm tra với các Ban HĐND tỉnh để tham mưu cho Thường trực HĐND thống nhất với UBND tỉnh xử lý các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo đúng quy định; tham gia một số nội dung dự thảo văn bản do các sở, ngành thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội gửi, xin ý kiến.

- Lãnh đạo Ban và các đồng chí Ủy viên Ban dự một số sự kiện lớn⁶ của tỉnh; Tham dự các Hội nghị, phiên họp của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và của một số các sở, ban, ngành tỉnh, HĐND, UBND cấp huyện.

- Tham gia Chương trình đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế và các tỉnh bạn lên thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

- Lãnh đạo Ban tham dự “Tuần văn hoá du lịch Điện Biên - Thanh Hoá, tại tỉnh Thanh Hoá năm 2024”; Hội thảo khoa học Quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển Du lịch bền vững”; Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024; đoàn khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại các tỉnh Hà Giang, Lai Châu; Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giám sát của HĐND tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; trao đổi kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử với Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Hậu Giang và Đồng Nai. Tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức tại huyện Tuần Giáo.

- Đồng chí Trưởng ban tham gia đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh sang thăm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với HĐND 3 tỉnh Bắc Lào; tham gia thỉnh giảng một số nội dung của Hội nghị bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND tại thành phố Điện Biên Phủ theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- 100% thành viên của Ban đã tham gia biểu quyết bằng phiếu đối với 01 Nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm theo Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 qua đó góp phần quan trọng và kịp thời xử lý công việc phát sinh, đột xuất của tỉnh vừa đảm bảo quy định của pháp luật.

- Tổng kết hoạt động của Ban năm 2024, đề ra chương trình hoạt động năm 2025. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

⁵ (1) Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho các tỉnh Phong-sa-lỳ, Luông-pha-bang, nước CHDCND Lào theo Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2021-2025; (2) Về việc đặt tên đường và điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối 06 tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; (3) Chủ trương mua sắm thiết bị đồng bộ hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa tỉnh; (4) Chủ trương sửa chữa, nâng cấp cụm thông tin điện tử do ngoại tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên.

⁶ Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ năm 2024; Khai mạc Năm du lịch Quốc gia và Lễ hội Hoa Ban năm 2024; Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Khai trương và tham gia các hoạt động tại trung tâm báo chí Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Khai mạc triển lãm du lịch qua các miền Di sản và danh thắng VN; Lễ công bố triển lãm trực tuyến Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ; Chương trình trao tặng Trống đồng do Hội Di sản Văn hoá và Cổ vật Thanh Hoa, tỉnh Thanh Hóa cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên; Lễ hội Xuân Hồng năm 2024; Giải Thaco Marathon Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024; Khai mạc "Thắp sáng ước mơ - Tri ân đồng bào và chiến sỹ Điện Biên";...

5. Đánh giá chung

Năm 2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã bám sát Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chương trình hoạt động của Ban, chủ động trong tổ chức và linh hoạt trong thực hiện kế hoạch, chương trình và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra.

Các Ủy viên của Ban luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ; lãnh đạo Ban chuyên trách luôn chủ động trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức các hoạt động theo kế hoạch và đạt kết quả cao; các đồng chí ủy viên kiêm nhiệm nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến có chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp. Công tác giám sát được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; nội dung giám sát, khảo sát trọng tâm, trọng điểm được cử tri quan tâm, đánh giá cao; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được các ủy viên Ban thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Các đồng chí lãnh đạo Ban và ủy viên Ban đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động chung của tỉnh thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Công tác chuẩn bị kỳ họp, phiên họp

- Tham gia dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

- Thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Công tác giám sát, khảo sát

- Giám sát tại kỳ họp: Nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

- Chủ trì, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Giám sát chuyên đề: Việc triển khai thực hiện quy định về công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2025.

- Giám sát giữa hai kỳ họp: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố; việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân... và những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận, cử tri quan tâm.

- Lãnh đạo Ban tham gia đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh (khi được mời hoặc phân công).

- Phối hợp giám sát theo đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tại địa phương (khi được mời).

3. Hoạt động TXCT, tiếp công dân, xử lý đơn của công dân

- Thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định. Theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân hàng tháng theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, xử lý đơn của công dân (nếu có) theo thẩm quyền.

4. Một số hoạt động khác

- Tham gia các Hội nghị, phiên họp của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; HĐND, UBND cấp huyện khi được mời.

- Tổ chức đoàn đi trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND một số tỉnh, thành phố.

- Tổng kết hoạt động của Ban năm 2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024; chương trình hoạt động năm 2025 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- ĐBQH tỉnh; ĐB HĐND tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên Ban VHXXH;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Phòng CT HĐND; TT-DN;
- Lưu: VT.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Quang Lâm